

Số: /BC-UBND

Kỳ Khang, ngày 04 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết và trả lời ý kiến cử tri toàn xã gửi đến kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã Kỳ Khang khóa XX

UBND xã Kỳ Khang nhận được Công văn số 21/BC-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND xã Kỳ Khang về việc đề nghị UBND xã Kỳ Khang tiếp nhận và trả lời một số ý kiến của cử tri xã nhà gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XX. Sau kỳ họp thứ 10, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giải quyết kết quả như sau:

I. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn mới

1, Đề nghị UBND kiến nghị với Công ty thủy lợi Sông Rác làm lại cống tưới từ Kênh N2 xuống xứ Đồng Rậm (Trước đây đặt cống Phi 30, do sạt lở nay Công ty đặt lại cống Phi 20) nên không đủ nước tưới cho xứ Đồng Rậm, Đồng Càng, Đồng Tháng 10...có diện tích trên 30ha. (*Cử tri thôn Đồng Tiến*)

Trả lời: Sau khi có ý kiến của cử tri UBND xã đã kiểm tra thực tế và làm việc với Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, được đại diện đơn vị giải thích là các cống tưới từ kênh chính xuống các kênh nhánh được lắp đặt theo thiết kế để đảm bảo việc điều tiết nước cho cả tuyến kênh chính và đảm bảo nước tưới cho cuối nguồn kênh tưới. Tại vị trí cống tưới xuống Đồng Rậm thôn Đồng Tiến vẫn đảm bảo nước tưới. Đề nghị thôn Đồng Tiến bố trí việc lấy nước đảm bảo quy định, tiết kiệm và hiệu quả và chia sẻ với những thôn khó khăn.

2, Đề nghị UBND xã khắc phục lại Cống và Đường nội đồng Vùng Gát, Làng Rào (Vùng xây dựng bãi tập kết rác Hữu cơ), vì xe chở vật liệu vào làm sạt lở. Để tạo điều kiện cho bà con đi sản xuất. (*Cử tri thôn Đồng Tiến*).

Trả lời: Sau khi thi công diêm tập kết rác thải hữu cơ tại khu vực đồng Làng Rào thôn Đồng Tiến đã bị hỏng 01 cống qua đường, vừa qua UBND xã đã kiểm tra và cho khắc phục đảm bảo điều kiện đi lại cho bà con sản xuất.

3, Đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí để sửa chữa 2 trạm bơm và kênh mương nội đồng, hiện nay đã xuống cấp, để phục vụ việc tưới tiêu nước phục vụ sản xuất. (*Cử tri thôn Tiến Thành*).

Trả lời: Để duy trì trạm bơm tưới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của thôn Tiến Thành, hàng năm UBND xã đã bố trí kinh phí sửa chữa trạm bơm và nâng cấp kênh chính từ nguồn cấp bù thủy lợi phí, tuy nhiên do nguồn kinh phí còn hạn chế nên việc đầu tư còn gặp khó khăn. Các trạm bơm sử dụng nhiều năm nay đã xuống cấp, hư hỏng, khối lượng sửa chữa lớn, năm 2023 UBND xã đã hỗ trợ kinh phí 12 triệu đồng để khắc phục sửa chữa và đầu tư nâng cấp nối dài tuyến

mương chính từ Bền Nghèn lên hồ Đìa. Năm 2024 xã đã hỗ trợ mua mới 01 bộ máy bơm để lắp đặt tại trạm bơm Lở. Kế hoạch sắp tới sẽ nâng cấp tuyến mương của trạm bơm Lở lên khu vực đồng Lai Láng. Đề nghị Ban cán sự thôn Tiến Thành thực hiện tốt việc quản lý sử dụng máy móc trang thiết bị trạm bơm, cử người vận hành trạm bơm đảm bảo kỹ thuật và bảo dưỡng định kỳ, huy động nhân dân nạo vét kênh mương để đảm bảo nước tưới. Trong trường hợp kinh phí sửa chữa quá lớn mà ngân sách xã không bố trí đủ thì huy động thêm đóng góp của các hộ dùng nước để chi phí sửa chữa đảm bảo trạm bơm và kênh tưới vận hành tốt nhất cung cấp đủ nước tưới cho bà con nhân dân sản xuất.

4, Hiện nay trên các cánh đồng, mộ vô chủ và mộ có chủ còn rất nhiều. Đề nghị cần quan tâm, có biện pháp chỉ đạo để cất bốc các ngôi mộ về tại Nghĩa trang, tạo điều kiện thực hiện xây dựng cánh đồng lớn. (*Cử tri thôn Tiến Thành*)

Trả lời: Thực hiện chủ trương quy tập các ngôi mộ rải rác trên các cánh đồng, trong khu dân cư về nghĩa trang tập trung, trong những năm qua xã Kỳ Khang đã vận động quy tập được 1.051 ngôi mộ về nghĩa trang tập trung, đạt kết quả cao so với chỉ tiêu đề ra. Tuy vậy, do Kỳ Khang là xã có dân số đông, nhân dân sinh sống lâu đời trên địa bàn nên tình trạng mộ mả rải rác trên các cánh đồng, nhất là mộ có chủ còn rất nhiều. Vì vậy trong thời gian tới, Cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã sẽ tiếp tục vận động nhân dân quy tập mộ mả rải rác trên các cánh đồng, nhất là tại các khu vực thực hiện tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn như tại thôn Tiến Thành. Đề nghị chi ủy, Ban công tác mặt trận, Ban cán sự thôn Tiến Thành tiếp tục rà soát, vận động nhân dân thực hiện chủ trương nói trên đạt kết quả cao.

5, Đề nghị UBND xã quan tâm thanh toán các khoản hỗ trợ như Hỗ trợ xây dựng Hồ ủ rác, hỗ trợ cất bốc mộ vô chủ (*Cử tri Thôn Đồng Tiến*).

Trả lời: Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới và quy tập mộ mả rải rác trên địa bàn về nghĩa trang tập trung. Trong những năm qua xã đã ban hành chính sách hỗ trợ cho các hộ dân xây dựng hồ ủ rác hộ gia đình với mức 120.000 đồng/hồ ủ rác thải đưa vào hoạt động, hỗ trợ 350.000 đồng/ngôi mộ ngoài hỗ trợ của huyện. Do điều kiện ngân sách khó khăn đồng thời số lượng người dân thực hiện lớn hơn kế hoạch nên trong thời gian qua xã chưa có kinh phí thanh toán hỗ trợ hết khối lượng người dân đã thực hiện. Hiện nay UBND xã đang làm thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí cất bốc mộ mả năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 phần ngân sách xã, thanh toán hỗ trợ các hộ xây dựng hồ xử lý rác thải theo số liệu đã kiểm tra nghiệm thu.

6, Đề nghị UBND xã quan tâm khi có các dự án hỗ trợ về xây dựng kênh mương, đường nội đồng ưu tiên hỗ trợ cho thôn Phú Thượng. (*Cử tri thôn Phú Thượng*).

Trả lời: Ý kiến trên của cử tri thôn Phú Thượng đã được UBND xã tiếp thu trả lời tại kỳ họp trước và UBND xã đã đề xuất tại buổi tiếp xúc cử tri với đại

biểu HĐND huyện, UBND xã sẽ tiếp tục đề nghị cấp trên hỗ trợ các chương trình dự án, khi có dự án về giao thông thủy lợi nội đồng sẽ quan tâm những thôn khó khăn trong đó có thôn Phú Thượng.

II, Lĩnh vực tài nguyên môi trường, GPMB

1, Đề nghị UBND xã chỉ đạo cán bộ địa chính có hướng dẫn cụ thể cho nhân dân khi làm hồ sơ công nhận đất ở trước 18/12/1980. Có giải pháp thực hiện để đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới. (*Cử tri thôn Quảng Ích, Tiến Thành, Phú Thượng, Hoàng Dụ*).

Trả lời: Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt việc kê khai lại nhu cầu và xây dựng hồ sơ công nhận đất ở trước ngày 18/12/1980 cho các hộ dân trên địa bàn toàn xã. Năm 2023 đã triển khai rà soát 2 đợt và tháng 5/2024 UBND xã đã có văn bản số 24, ngày 29/5/2024 về việc thông báo cho các hộ dân trên địa bàn xã cung cấp hồ sơ, thực hiện kê khai đối với các thửa đất có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980 đợt cuối để tập trung xây dựng hồ sơ nộp huyện theo kế hoạch.

Đến thời điểm hết tháng 6/2024 UBND xã đã rà soát tổng hợp lại với tổng số nhu cầu công nhận đất ở có nguồn gốc trước 18/12/1980 toàn xã: 468 trường hợp (262 trường hợp có đơn đăng ký ruộng đất và 206 trường hợp không có đơn đăng ký ruộng đất). Trong đó:

- Đã thực hiện được đến thời điểm hết tháng 6/2024: lũy kế 322 trường hợp nộp huyện, trong đó: 253 trường hợp đã được công nhận trả GCN QSD đất cho người dân, còn 69 hồ sơ đang nộp huyện, cụ thể:

+ Trường hợp có đơn đăng ký ruộng đất: đã thực hiện lũy kế đến nay 128 hồ sơ, trong đó đã có GCN QSD đất: 122 hồ sơ, còn 06 hồ sơ đang nộp huyện.

+ Trường hợp không có đơn đăng ký ruộng đất: đã thực hiện lũy kế đến nay 164 hồ sơ, trong đó đã có GCN QSD đất: 133 hồ sơ, còn 61 hồ sơ đang nộp huyện.

- Chưa thực hiện được:

+ Trường hợp có đơn ĐKRĐ: 134 trường hợp, do năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 đang tập trung xử lý những hộ không có đơn ĐKRĐ;

+ Trường hợp không có đơn ĐKRĐ: 42 trường hợp, trong đó 22 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để nộp huyện và 20 trường hợp người dân không có nhu cầu.

Đối với trường hợp đất không có đơn ĐKRĐ thì UBND xã sẽ ký cam kết với các hộ không có nhu cầu để kết thúc việc xây dựng hồ sơ.

Đối với những trường hợp có đơn ĐKRĐ thì UBND xã sẽ tiếp tục tiếp nhận xây dựng hồ sơ công nhận cho các hộ dân theo nhu cầu.

2, Hiện nay, việc cấp đổi giấy chứng nhận QSD của một số hộ dân đang vướng nội dung: Vị trí đất thực trạng với vị trí đất trong Giấy CNQSD không trùng khớp nhau. (đất hộ này, nằm trong giấy chứng nhận QSD đất của hộ kia) Đề nghị UBND xã có giải pháp thực hiện việc cấp đổi cho nhân dân. (*Cử tri thôn Quảng Ích*).

Trả lời: Đối với những trường hợp có sai sót về ranh giới thửa đất mà đã được cấp GCN QSD đất mới (sau đo đạc bản đồ địa chính) thì trách nhiệm trước hết là của người sử dụng đất do không tuân thủ các quy định về mốc giới thửa đất được giao, có những hộ trước đây đất có hình thửa bị xeo nhưng quá trình sử dụng tự ý đổi đất cho nhau để xây hàng rào cho thẳng nên lệch so với GCN QSD đất, có những trường hợp trước đây đo đạc cấp GCN QSD đất thì hàng rào còn là hàng rào tre, cây bụi nên việc đo đạc có sai lệch ranh giới giữa GCN QSD đất so với ranh giới. Hoặc có những trường hợp tặng cho nhau một phần thửa đất nhưng chưa thực hiện thủ tục tách thửa chuyển nhượng nên nay đo đạc bị sai lệch. Vì vậy mới xảy ra tình trạng ranh giới thửa đất không trùng khớp. Đối với những trường hợp này thì các hộ phải xác định rõ nguyên nhân sai sót, sau đó mời VPĐK đất đai chi nhánh huyện Kỳ Anh về đo đạc lại cho đúng ranh giới để thực hiện đúng các thủ tục theo quy định. Vì đối với những trường hợp đã có GCN QSD đất mới sau đo đạc bản đồ địa chính đã có tọa độ nên vấn đề sai lệch ranh giới rất ít xảy ra. Để giải quyết vấn đề này thì các hộ phải thống nhất lại ranh giới để thực hiện đúng với quá trình sử dụng đất và điều chỉnh giấy chứng nhận QSD đất cho khớp đúng hiện trạng sử dụng đất.

3, Đề nghị UBND xã chỉ đạo thực hiện việc di dời các hộ chăn nuôi vịt trên Đê Hói Deng trong thời gian sớm nhất, cử tri đã nhiều lần có ý kiến, đến nay chưa thực hiện được. (*Cử tri thôn Đồng Tiến*).

Trả lời: Sau khi có ý kiến cử tri tại kỳ họp trước UBND xã đã tiến hành làm việc với các hộ chăn nuôi vịt trên Đê Hói Deng để giao tháo dỡ chuồng trại, di dời địa điểm chăn vịt. Các hộ đã có ý kiến đề xuất nhận thầu diện tích địa điểm xa khu dân cư để tiếp tục chăn nuôi. Trong thời gian qua UBND xã đang rà soát thống kê tổng hợp diện tích đất 5% và đất xã quản lý để quy hoạch khu vực chăn nuôi thủy cầm, nên các hộ đang tiếp tục tạm thời đóng vịt trên khu vực Đê Hói Deng, UBND xã sẽ tiếp tục rà soát quy hoạch để có hướng xử lý phù hợp trong thời gian tới.

4, Tại vùng Nghĩa địa thôn Đồng Tiến, hiện nay một số hộ dân xây dựng bờ bao khoanh vùng của dòng họ, hộ gia đình, Đề nghị UBND xã giải tỏa bờ bao của các hộ dân để thôn có đất để mộ vô chủ. (*Cử tri thôn Đồng Tiến*). Tại vùng Nghĩa Địa thôn Tiến Thành, đề nghị UBND xã giải quyết việc xây bao hàng rào, khoanh vùng của các dòng họ, hộ gia đình ảnh hưởng đến đường đi lối lại trong quá trình an táng người mất. (*Cử tri thôn Tiến Thành*).

Trả lời: Tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND xã đã họp với nhân dân thôn Đồng Tiến, chỉ đạo Ban cán sự thôn rà soát quy hoạch lại khu vực nghĩa địa theo hiện trạng, cấm các gia đình dòng họ tự ý bao chiếm đất đai trong khu vực nghĩa địa, giao cho Ban cán sự thôn tổ chức lực lượng phương tiện có sự chỉ đạo của UBND xã để tháo dỡ các công trình vi phạm. Ban cán sự thôn Đồng Tiến đã có kế hoạch để

triển khai thực hiện trong thời gian tới. UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo tạo thôn Tiến Thành và các thôn khác thực hiện.

5, Đề nghị UBND xã đề nghị với cấp trên xây dựng kè chắn sóng, chắn cát tại bờ biển 2 thôn Trung Tân, Trung Tiến. Hiện nay, dọc bờ biển bị triều cường xâm lấn ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân hai thôn. (*Cử tri thôn Trung Tiến*).

Trả lời: Khu vực ven biển xã Kỳ Khang có địa hình thấp trũng, vì vậy đến mùa mưa bão thường bị triều cường, sóng biển, nước dâng tràn vào ảnh hưởng đến sự an toàn của bà con nhân dân. UBND xã đã đề nghị với cấp trên xem xét đầu tư kè chắn sóng ven biển. Do kinh phí rất lớn nên hiện nay tỉnh chưa có điều kiện đầu tư. UBND xã sẽ tiếp tục đề nghị cấp trên khảo sát xem xét trong thời gian tới.

6, Đề nghị UBND xã tạo điều kiện, cấp đất xen dăm tại Khu vực Vùng kê cho con em Trung Tiến. (*Cử tri thôn Trung Tiến*)

Trả lời: Tại khu vực vùng kê được UBND xã vùng quy hoạch khu dân cư tập trung từ năm 2012, thực hiện chủ trương giao đất ở đến nay đã UBND xã đã làm thủ tục đề nghị giao đất ở cho một số hộ dân làm nhà ở, trong đó có một số hộ giao không đúng đối tượng hiện đang chờ xử lý. Hiện nay đang còn một số lô liền kề UBND xã đang làm thủ tục giao đất theo hình thức thông qua đấu giá và không thông qua đấu giá, việc giao đất không thông qua đấu giá phải thực hiện nhiều thủ tục theo quy định, hiện nay UBND xã đang làm thủ tục đề nghị huyện xem xét.

7, Đề nghị UBND xã có ý kiến với Xí nghiệp Ty Tan, sau khi khai thác xong, phải san lấp mặt bằng và làm vệ sinh môi trường để hoàn trả mặt bằng. (*Cử tri thôn Sơn Hải*).

Trả lời: Sau khi có ý kiến cử tri UBND xã đã làm việc với đơn vị khai thác Ti tan và kiểm tra thực tế tại hiện trường, tại khu vực Xí nghiệp Ti tan là đất đã được giao cho Tổng công ty khoáng sản và Thương Mại Hà Tĩnh, hiện nay đơn vị đang trong giai đoạn khai thác dở dang nên đơn vị chưa hoàn trả mặt bằng. Tại hồ nước phía sau xí nghiệp do xí nghiệp sử dụng để lấy nước phục vụ tuyển quặng nhiều năm từ khi khai thác đến nay và hiện nay họ vẫn tiếp tục sử dụng để khai thác quặng ti tan.

III, Lĩnh vực quy hoạch, giao thông, XD CB

1, Tuyến kênh mương bê tông từ Cồn Trại đến Hồi Trung (Dài 100m) đi qua xứ đồng thôn Vĩnh Phú - Quảng Ích trước đây có dự án xây dựng, hiện nay bị rò rỉ, thủng đáy mương. Đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí để lán đáy mương đảm bảo cho việc tưới tiêu nước cho 2 thôn (*Cử tri thôn Vĩnh Phú*).

Trả lời: Hệ thống kênh mương dự án được đầu tư trên địa bàn xã sau khi hoàn thành được UBND xã giao cho các thôn quản lý sử dụng vào mục đích tưới sản xuất nông nghiệp. Các dự án xây dựng kênh mương trước đây chủ yếu được thiết kế và xây dựng bằng đá hộc trát vữa và lán đáy mương. Qua nhiều năm sử

dụng đến nay các tuyến mương này hầu hết đã bị xuống cấp, thủng đáy rò rỉ nước nên khó khăn trong việc tưới phục vụ sản xuất. Giải pháp thực hiện: Trước mắt đề nghị thôn huy động nhân dân nạo vét, sửa chữa khắc phục để sử dụng, đồng thời khảo sát đăng ký chính sách hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết 44 của HĐND tỉnh để đầu tư xây dựng mới đảm bảo phục vụ nước tưới sản xuất cho nhân dân.

2, Tuyến đường trục huyện đoạn qua thôn Quảng Ích từ cổng chào xuống Cụm Trường Mầm Non, lè đường xuống cấp. Đề nghị UBND xã hỗ trợ kinh phí để thôn thực hiện lè đường đảm bảo an toàn cho người dân trong việc lưu thông trên tuyến đường. *(Cử tri thôn Quảng Ích).*

Trả lời: Tuyến đường DH 141 sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, những đoạn qua khu dân cư đã được người dân ở hai bên tuyến lè đường để đảm bảo vệ sinh phục vụ đi lại tốt hơn, riêng đoạn từ cổng chào xã đến hội quán thôn Quảng Ích lè đường vẫn đảm bảo quy định, đề nghị BCS thôn chỉ đạo nhân dân thường xuyên làm vệ sinh môi trường đảm bảo sạch sẽ.

3, Đề nghị UBND xã có giải pháp thực hiện đối với Nghĩa địa Đồng Vang thôn Vĩnh Long, vì khu vực này quá gần Khu dân cư thôn Đậu Giang, việc an táng gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và đời sống của nhiều hộ dân gần khu vực này. *(Cử tri thôn Đậu Giang).*

Trả lời: Nghĩa địa Đồng Vang thôn Vĩnh Long là nghĩa trang hiện trạng mà nhân dân thôn Vĩnh Long đã an táng từ lâu, nhưng hiện nay UBND xã đã chỉ đạo không cho phép an táng mới mà giữ nguyên nghĩa địa hiện trạng, về lâu dài sẽ vận động nhân dân cất bốc quy tập về nghĩa trang tập trung theo quy định.

4, Rãnh thoát nước tuyến đường LX07 Khang - Ninh đoạn Nhà Thờ đến nhà Ông Linh Vịnh không có nắp đậy, gây nguy hiểm. Đề nghị UBND xã có giải pháp để sau khi hoàn thành có nắp cống đảm bảo an toàn và mỹ quan. *(Cử tri thôn Đậu Giang).*

Trả lời: Tuyến đường LX07 Khang- Ninh được thiết kế trên tuyến đường hiện trạng, các hạng mục rãnh thoát nước mới xây dựng được giữ nguyên mà không phải đầu tư làm mới, nên trong hồ sơ thiết kế công trình không thiết kế nắp đậy trên rãnh cũ, UBND xã đã đề nghị với Ban quản lý dự án nhưng không được bổ sung, UBND xã sẽ kiểm tra để có biện pháp chỉ đạo trong thời gian tới.

5, Đề nghị UBND xã có ý kiến với Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện và đơn vị thi công tuyến đường DH141, đẩy nhanh tiến độ và thực hiện việc đấu nối các tuyến đường trong thôn đoạn từ Xí nghiệp Ti Tan ra biển trước tết Nguyên Đán *(Cử tri Thôn Trung Tiến).* Đề nghị UBND xã làm việc với đơn vị thi công, xây dựng mương thoát nước hai bên tuyến đường DH141 đoạn qua ruộng của Thôn Sơn Hải để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con sản xuất. *(Cử tri thôn Sơn Hải).*

Trả lời: Tuyến đường DH 141 do UBND huyện làm chủ đầu tư đến nay cơ bản đã hoàn thành các hạng mục công trình đưa vào sử dụng, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu giao thông của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây

dựng nông thôn mới. Hiện nay nhà thầu đang hoàn thiện các phần việc như cắm mốc, đắp lề, dọn phong hóa, hoàn trả nương hiện trạng. UBND xã sẽ tiếp tục kiểm tra và đề nghị hoàn chỉnh một số nội dung có liên quan đến tuyến đường.

6, Đề nghị UBND xã hỗ trợ thôn xây dựng tuyến nương đoạn nhà Ông Xuân Diệu thuộc Khu dân cư Đền Mới. (Trước đây UBND xã đã hứa sẽ xây dựng tuyến nương khi hoàn thành việc đấu giá đất). (*Cử tri thôn Trung Tân*).

Trả lời: Tuyến nương từ nhà ông Xuân Diệu đi ra biển là tuyến nương chính thoát nước cho khu dân cư, đặc biệt là về mùa mưa lũ lưu lượng nước chảy rất lớn, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn nhà ở của nhân dân và các công trình giao thông. UBND xã đã trình HĐND xã phê duyệt danh mục đầu tư công và khảo sát để triển khai thực hiện.

IV. Lĩnh vực điện, viễn thông

1, Đề nghị UBND xã đề nghị với Điện lực Kỳ Anh về kiểm tra, xây dựng cột điện cho các hộ dân ở tuyến 2 tổ 1 thôn Đồng Tiến (Hiện nay đang kéo điện từ cột điện của các hộ sống ở tuyến 1). (*Cử tri thôn Đồng Tiến*.)

Trả lời: Hệ thống điện trên địa bàn xã được điện lực đầu tư hàng năm, tuy nhiên do diện tích rộng, dân số đông, nhu cầu sử dụng điện qua các năm tăng cao cộng thêm sự xuống cấp của các đường dây dẫn điện, nên tại một số khu vực dân cư tình trạng điện yếu và thiếu vẫn xảy ra. Vừa qua UBND xã đã khảo sát làm tờ trình đề nghị UBND huyện và điện lực xem xét để đầu tư bổ sung.

V. Lĩnh vực Quốc phòng-An ninh, an toàn giao thông

1, Đề nghị UBND xã có ý kiến với các cấp lắp hệ thống đèn tín hiệu tại các trục đường giao nhau với Đường Quốc Phòng (Cử tri thôn Quảng ÍCh, Sơn Hải).

Trả lời: Sau khi tuyến đường ven biển DT547 đi qua trên địa bàn, lượng phương tiện giao thông qua lại khá lớn có nguy cơ mất an toàn giao thông, thực tế đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông tại các điểm giao nhau. UBND xã đã có ý kiến đề nghị với cấp trên xem xét lắp đặt các thiết bị cảnh báo và hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các điểm giao nhau quan trọng.

2, Đề nghị UBND xã chi trả tiền huấn luyện dân quân năm 2022 cho con em tham gia huấn luyện. (*Cử tri thôn Đồng Tiến*).

Trả lời: Chế độ ngày công huấn luyện dân quân năm 2022 theo kế hoạch và phân bổ ngân sách đã được UBND xã chi trả cho các công dân tham gia huấn luyện. Riêng năm 2022 có huyện tổ chức hội thao ngoài kế hoạch và không được phân bổ kinh phí chi trả từ ngân sách huyện từ đầu năm nên những người điều động huấn luyện chưa có nguồn chi trả, UBND xã sẽ đề nghị huyện xem xét để xử lý.

VI. Lĩnh vực cải cách hành chính

1, Đề nghị cán bộ địa chính xã, khi tiếp nhận hồ sơ của dân cần có giấy hẹn trả kết quả để nhân dân thuận tiện trong việc giao dịch, tránh tình trạng đi lại nhiều lần. (*Cử tri thôn Vĩnh Phú*).

Trả lời: Việc tiếp nhận hồ sơ về đất đai tại “một cửa” được công chức địa chính tiếp nhận, hướng dẫn người dân xây dựng hồ sơ để trình huyện giải quyết. Tuy nhiên, đa số các hộ dân đến làm hồ sơ địa chính phải tiếp nhận, hướng dẫn và làm thay cho công dân các thủ tục liên quan, bên cạnh đó người dân còn phải bổ sung hồ sơ nhiều lần nên việc tiếp nhận ban đầu sẽ không đầy đủ hồ sơ để thực hiện. UBND xã sẽ tiếp thu để chỉ đạo công chức địa chính thực hiện đúng quy trình tiếp nhận hồ sơ.

Trên đây là báo cáo tiếp thu và trả lời ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri xã nhà gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XX.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND xã
- Chủ tịch, các P. Chủ tịch UBND xã
- MTTQ và các đoàn thể cấp xã
- Các tổ đại biểu HĐND xã
- Lưu VPUB;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Xuân Trính